



ด่วนมาก บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/๖๑๐๑

วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร เลขาธิการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งรายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เพื่อรับทราบทัศนคติรวมทั้งข้อเสนอแนะของสื่อมวลชนและคอลัมนิสต์ที่มีต่อการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร ตลอดจนเป็นข้อมูลในการดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในเรื่องนั้น ๆ เพิ่มขึ้น มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาวเยาวลักษณ์ พิมพ์นิตย์)

ผู้อำนวยการส่วนสื่อสารองค์กร
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓
เรื่อง การติดตามสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙

๑. ประเด็นการวิเคราะห์

๑.๑ นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) รายงานสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ในประเทศไทย กรณีการพบผู้ติดเชื้อจาก จ.ท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมาว่า กรณีของคนไทยที่เดินทางกลับจาก จ.ท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมา โดยกระจายใน ๗ จังหวัดของประเทศไทย ได้แก่ เชียงใหม่ ๕ ราย เชียงราย ๓๗ ราย เป็นผู้เดินทางและเข้าอยู่ในสถานกักกันโรคท้องถิ่นของรัฐ (Local Quarantine) ๓๐ ราย กรุงเทพฯ ๓ ราย และพะเยา พิจิตร ราชบุรี สิงห์บุรี จังหวัดละ ๑ ราย ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ ๑๒ ธ.ค.๖๓ มีผู้ติดเชื้อจากกรณีนี้ รวม ๔๙ ราย ในวันนี้ไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติม แสดงให้เห็นว่ามาตรการที่ดำเนินการมีความรัดกุม ไม่พบการลักลอบของผู้ติดเชื้อเข้ามาและสามารถควบคุมให้มีการเดินทางเข้ามาอย่างถูกต้อง

- ปัจจุบันเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ มีการกลายพันธุ์ตลอดเวลา สายพันธุ์ที่ระบาดในปัจจุบันเป็นสายพันธุ์ G ซึ่งต่างจากสายพันธุ์ดั้งเดิมที่อยู่อัน ซึ่งข้อมูลในห้องปฏิบัติการพบว่า สายพันธุ์ G มีแนวโน้มจะแพร่กระจายได้ง่ายกว่าสายพันธุ์เดิม ส่วนความรุนแรงจะพบน้อยลง อัตราการเสียชีวิตลดลง โดยเฉพาะในประเทศไทย จากข้อมูลผู้ติดเชื้อในระยะหลัง ๑๐๐ กว่าราย แทบไม่มีอาการรุนแรง ขณะที่การทดสอบวัคซีนหลายชนิดส่วนใหญ่ซึ่งดำเนินการในพื้นที่ที่ระบาด พบว่าวัคซีนมีประสิทธิภาพให้ผลดีเกินร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป ดังนั้น สายพันธุ์นี้ไม่ได้ทำให้วัคซีนป้องกันโรคได้น้อยลง

- จากการนำเชื้อในผู้ป่วยจาก จ.ท่าขี้เหล็ก ไปถอดรหัสพันธุกรรม บ่งชี้ถึงจุดแพร่กระจายของโรคมายังจุดเดียวกัน และเมื่อเทียบสายพันธุ์กับแหล่งระบาดอื่น ๆ พบว่าตรงกับสายพันธุ์ที่มาจากอินเดีย จึงสรุปเบื้องต้นว่าการแพร่ระบาดของสายพันธุ์นี้เริ่มที่อินเดีย มาที่เมียนมา และมาที่ จ.ท่าขี้เหล็ก ก่อนเข้าสู่ไทย แต่ทั้งหมดสามารถควบคุมให้อยู่ในวงจำกัดได้

๑.๒ นพ.วิชาญ ปาวัน นายแพทย์เชี่ยวชาญ กรมควบคุมโรค สธ. แลงสถานการณ์โรคโควิด-๑๙ ในประเทศไทย ประจำวันที่ ๑๓ ธ.ค.๖๓ มีผู้ป่วยรายใหม่ ๑๗ คน ทำให้มีผู้ป่วยยืนยันสะสม ๔,๑๙๒ คน หายป่วย ๑๒ คน รักษาตัวอยู่ ๒๑๗ คน เสียชีวิตคงที่ ๖๐ คน สำหรับผู้ป่วยรายใหม่ทั้ง ๑๗ คน เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้าสถานที่กักกันของรัฐ แยกเป็นชาวต่างชาติ ๔ คน มาจากสหรัฐอเมริกา, สวิตเซอร์แลนด์ ปากีสถาน และสหราชอาณาจักร ประเทศละ ๑ คน เป็นคนไทยมาจากสหรัฐอเมริกา สวิตเซอร์แลนด์ ญี่ปุ่น และบราซิล ประเทศละ ๑ คน และคนไทยที่เดินทางมาจากประเทศเมียนมา ๙ คน ในจำนวนนี้ ๕ คนที่มีอาการป่วย เช่น มีไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจลำบาก สูญเสียการรับกลิ่น เป็นหญิงไทยที่ทำงานในสถานบันเทิง ๔ คน อายุ ๒๒, ๓๒, ๓๓ และ ๓๕ ปี และหญิงไทย อายุ ๓๔ ปี ทุกคนเข้ารับรักษาตัวใน รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ ไม่พบผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มเติม

- ความคืบหน้าการสอบสวนผู้ป่วยโรคโควิด-๑๙ ในบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานในสถานกักกันทางเลือก (ASO) ในกรุงเทพฯ จากการสอบสวนโรคร่วมกันระหว่างกรมควบคุมโรคและสำนักอนามัย กทม.ได้ข้อสรุปที่สอดคล้องกัน กรณีนี้เป็นการติดเชื้อใน ASO ในกลุ่มของบุคลากรทางการแพทย์ ไม่ได้เป็นการติดเชื้อในโรงพยาบาลเป็นการติดเชื้อภายในกลุ่มกันเอง เนื่องจากใช้ชีวิตร่วมกัน รับประทานอาหาร และนอนห้องพักร่วมกัน จึงเป็นเหตุให้เกิดการติดเชื้อเฉพาะในกลุ่มนี้และยังอยู่ในวงจำกัดไม่มีการกระจายไปยังผู้อื่นแต่อย่างใด ผลการหาเชื้อในผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ๕๑ ราย ๒ ครั้ง พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม ๑ ราย คือรายที่ ๖ ส่วนที่เหลือไม่พบติดเชื้อ และยังอยู่ในระบบการดูแลกักตัวให้ครบ ๑๔ วัน และจะตรวจหาเชื้อครั้งที่ ๓ อีกครั้ง

- กรณีข้อกังวลเรื่องคอนโดมิเนียมในกรุงเทพฯ ที่ผู้ป่วยรายที่ ๖ พักอาศัยนั้น จากการสอบสวนโรคพบว่าผู้ป่วยรายดังกล่าวอยู่ในคอนโดฯ ช่วงสั้น ๆ ระหว่างที่รอผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ (แล็บ) และพื้นที่ที่ทราบผล

การตรวจ...

การตรวจก็นำเข้าสู่การรักษาตัวที่โรงพยาบาลทันที จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดในคอนโดฯ โดยละเอียด ไม่พบว่ามีผู้ใดสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยรายนี้ ขณะเดียวกันทางคอนโดฯ ได้ทำความสะอาดลิฟต์ โถงทางเดิน และห้องพักของผู้ที่ติดเชื่อเรียบร้อยแล้ว ยืนยันจากการตรวจสอบพื้นที่คอนโดฯ โดยละเอียดยังไม่มีรายงานพบผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเพิ่มเติม ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องกักตัวผู้ที่พักอาศัยในคอนโดมิเนียมดังกล่าวสามารถไปทำงานและใช้ชีวิตได้ตามปกติ

๑.๓ กรุงเทพมหานคร โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ รายงานผลสำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “ความกังวลใจของคนไทยต่อสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ ลักลอบเข้าประเทศ” จากกลุ่มตัวอย่างประชาชนทั่วประเทศ ๑,๐๘๒ คน พบคนไทยส่วนใหญ่มีความกังวลใจต่อกรณีมีผู้ลักลอบเข้าไทยตามพรมแดนธรรมชาติ และติดเชื้อโควิด-๑๙ ในภาพรวมมีความกังวลเฉลี่ย ๖.๗๖ คะแนน จากเต็ม ๑๐ คะแนน เรื่องที่มีความกังวลใจมากที่สุด คือ กลัวจะมีรายอื่น ๆ ที่ลักลอบเข้ามาแบบเดียวกันอีก แต่ไม่กล้าเผยแพร่ ร่องลงมา คือ กลัวการแพร่กระจายของเชื้อโรคจะขยายวงกว้างจนควบคุมไม่ได้ กลัวจะกลับไปสู่สถานการณ์ล็อกดาวน์ประเทศอีกครั้ง และกลัวจะมีแพร่กระจายเชื้อโควิด-๑๙ เหมือนกรณีสนามมวย ตามลำดับ สำหรับเรื่องที่ต้องการให้ภาครัฐและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทำ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับคนในประเทศมากที่สุด คือ เข้มงวดเรื่องตรวจคนเข้าเมือง โดยเฉพาะบริเวณตะเข็บชายแดนและช่องทางธรรมชาติ ร่องลงมา คือ ลงโทษขั้นเด็ดขาดกับผู้ฝ่าฝืนมาตรการป้องกันโควิด-๑๙ กลับมาเข้มงวดเรื่องการสวมหน้ากากอนามัยและการเว้นระยะห่างทางสังคม

๒. ข้อเสนอแนะ/สิ่งที่ควรดำเนินการ

- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค สธ. กล่าวถึงมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ในประเทศไทยว่า มาตรการสวมหน้ากากอนามัยของไทยเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นพบว่า มีอัตราสวมหน้ากากอนามัยที่สูงมากเกินกว่าร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป ทำให้ป้องกันการแพร่ระบาดในประเทศไทยได้ หากผู้ติดเชื้อสวมหน้ากากอนามัย โอกาสที่จะไอจามและมีเชื้อออกมาจะน้อยกว่าร้อยละ ๕ ดังนั้น หากทุกคนสวมหน้ากากอนามัยก็จะมีความปลอดภัยสูง นอกจากช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ แล้ว จากข้อมูลพบว่าการสวมหน้ากากอนามัยของคนไทยมากกว่าร้อยละ ๙๐ ทำให้สถิติผู้ป่วยโรคใช้หวัดใหญ่ลดลงอย่างชัดเจน จากเดิมในฤดูระบาดของโรคใช้หวัดใหญ่เดือน ส.ค. - ต.ค. พบผู้ป่วยในหลักหมื่นถึงแสนราย แต่ในปี ๒๕๖๓ จำนวนผู้ป่วยลดลงถึง ๑๐ เท่า และหากทุกคนสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งในที่สาธารณะจะลดโอกาสติดโรกระบบทางเดินหายใจได้ แต่ต้องสวมให้ถูกวิธี ไม่สวมหน้ากากอนามัยไว้ที่ได้จุมก หรือคาง ซึ่งขณะนี้พบว่าคนไทยสวมหน้ากากอนามัยเพียงร้อยละ ๗๒ จึงขอให้ทุกคนร่วมกันกลับมาสวมหน้ากากอีกครั้ง อย่างน้อยร้อยละ ๙๐

๓. ความคิดเห็นจากสื่อมวลชน มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

๓.๑ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ในขณะนี้ เป็นสัญญาณอันตรายที่คนไทยต้องตระหนัก และกลับมาปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเข้มงวดอีกครั้งอย่างรวดเร็วที่สุด เนื่องจากมีค่าเตือนจาก ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ระบุถึงสถานการณ์โดยเฉพาะที่ จ.ท่าซึกเหล็ก ซึ่งมีคนไทยจำนวนหนึ่งที่ลักลอบเดินทางเข้าประเทศ เพียงไม่กี่วันทำให้พบผู้ติดเชื้อกระจายไปในหลายจังหวัด และน่าเป็นห่วงว่าอาจยังมีผู้ลักลอบเดินทางเข้าประเทศโดยไม่แสดงตน ซึ่งคนเหล่านั้นอาจมีเชื้อโควิด-๑๙ และเดินปะปนอยู่ในกลุ่มคนทั่วไป ที่น่าตระหนก คือ คนไทยทยอยเดินทางกลับเข้าประเทศโดยลักลอบเข้าเมืองผ่านช่องทางธรรมชาติ มีบางคนยังไม่แสดงอาการ หรืออยู่ในระยะฟักตัวของโรค ซึ่งต้องเฝ้าสังเกตติดตามอาการและบางส่วนอาจไม่สามารถติดตามตัวได้ชัดเจนว่าเป็นใครบ้าง หากเกิดกรณีซ้ำซ้อนเหมือนกลุ่มคนไทยที่ลักลอบเข้ามาก่อนหน้านี้ซึ่งไม่มีการกักตัว อาจทำให้สถานการณ์กลับมาซ้ำรอยเดิม คือ เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ในประเทศ

๓.๒ ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ที่ปะทุขึ้นมารอบใหม่ภายในประเทศ และรายล้อมด้วยประเทศเพื่อนบ้านที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดอยู่นั้น รัฐบาลยังมีควรเปิดให้ชาวต่างชาติเข้ามาในประเทศ แต่ควรชะลอระยะเวลาไปก่อน เพราะหากเกิดการแพร่ระบาดขึ้นมา ผลที่เกิดขึ้นย่อมส่งผลกระทบต่อมหาศาลต่อประเทศมากกว่าเดิม สิ่งสำคัญที่สุด คือ ต้องดำเนินการป้องกันภายในอย่างรวดเร็วและควบคุมอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันการระบาดภายในประเทศและควบคุมสถานการณ์ให้ได้มากที่สุด

๓.๓ ขณะนี้จำเป็นต้องรณรงค์ย้ำเตือนให้ประชาชนกลับมาตั้งการ์ดและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ อย่างเข้มงวดอีกครั้ง ตั้งแต่การสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อย ๆ โดยใช้สบู่และน้ำ หรือเจลล้างมือที่มีส่วนผสมหลักเป็นแอลกอฮอล์ ปฏิบัติตามหลักรักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) หยุดพักอยู่บ้านเมื่อรู้สึกไม่สบาย หากมีไข้ ไอ และหายใจลำบาก ให้ไปพบแพทย์ รวมทั้งช่วยกันสอดส่องดูแลการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยสำนึกของจิตสาธารณะ

๔. ความคิดเห็นจากสื่อออนไลน์ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

- ประชาชนที่แสดงความคิดเห็นผ่าน www.facebook.com/khaosod เห็นว่าขณะนี้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ยังไม่น่าไว้วางใจ เนื่องจากประเทศเพื่อนบ้านของไทยยังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่อย่างต่อเนื่อง พร้อมระบุรู้สึกกังวลกับปัญหาผู้ที่ลักลอบเดินทางเข้าประเทศตามพรมแดนธรรมชาติ ซึ่งอาจทำให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อในประเทศ และเห็นว่าวิธีป้องกันที่ดีที่สุด คือ การสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา โดยเฉพาะเมื่ออยู่ในสถานที่สาธารณะและสถานที่ชุมนุมคน หมั่นล้างมือบ่อย ๆ รวมถึงปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด

๕. สำนักงานประชาสัมพันธ์ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

- สำนักงานอำนวยการ และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การรณรงค์เพื่อกระตุ้นเตือนให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ที่ทางราชการ รวมถึงที่ กทม.กำหนดอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาทั้งในสถานที่ชุมนุมคน และภายในอาคารที่มีระบบอากาศปิด หมั่นล้างมือบ่อยๆ และลงทะเบียนแพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” ทุกครั้งที่เข้าใช้บริการในสถานที่ต่าง ๆ ตลอดจนการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการมาตรการเพิ่มความเข้มข้นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ โดยเฉพาะการสกัดกั้นและติดตามผู้ลักลอบเข้าเมืองตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

๖. ที่มาของข้อมูล

๖.๑ หนังสือพิมพ์ : ไทยรัฐ, มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, แนวหน้า, ผู้จัดการรายวัน ๓๖๐ องศา,

๖.๒ สื่อออนไลน์ : www.dailynews.co.th, www.khaosod.co.th, www.thairath.co.th,

www.banmuang.co.th, www.komchadluek.net, www.posttoday.com, www.matichon.co.th,

www.naewna.com, www.thainews.prd.go.th, www.mgronline.com, www.mcot.net,

www.thansettakij.com, www.newtv.co.th, www.news.thaipbs.or.th, www.nationtv.tv,

www.tnnthailand.com, www.youtube.com, www.today.line.me